

ค.ป. ก
สมหมาย

สำนักปลัด
เลขที่ 6068
วันที่ 23 ธ.ค. 2565
เวลา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 10629
วันที่ 22 ธ.ค. 2565
เวลา 15.52 น.

ที่ พล ๐๐๑๗.๓/๖๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๕๕๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรุณฤกษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น ๒ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในการนี้ จังหวัดพิษณุโลกจึงขอส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานนำข้อมูลดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิต สมจิตต์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ (งานวิเทศสัมพันธ์)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๕๒๕ ๘๕๕๙

พิษณุโลก “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทำงานเป็นทีม”

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น ๒
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

๑. กิจกรรม Workshop จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวด้วยตนเอง คุณกิตา ซันบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย คุณอาร์มิดา ซัลเซีย อาลีเซียบานา (Ms. Armida Salsiah Atisjahbana) รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กล่าวเปิดกิจกรรม และดร.วันดี ภูมูชรายาคง จุลเจริญ นายคสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกล่าวด้วยตนเองในช่วงพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมผู้เข้าร่วมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน ๓๑๕ คน

๒. การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบและวิธีการทำงานของสหประชาชาติในประเทศไทย แผนพัฒนาระดับชาติและความเชื่อมโยงกับสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มองเห็นภาพรวมของเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับต่าง ๆ และระดับจังหวัด เข้าใจแนวคิดหลักเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมผู้หญิง และความสำคัญของการทำให้ประเด็นทางเพศสภาพเป็นเนื้อหากระแสหลักในกรรกำหนดนโยบาย

๓. กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ตามแนวทาง Change for Good ผ่านการสร้างทีมผู้นำขับเคลื่อน นำการเปลี่ยนแปลง ๘๗๘ อำเภอ ไปโครงการ "อำเภอนำร่อง นำดีดทุกซ์ บำรุงสุข" ที่เข้าดำเนินงานสำรวจประเด็นปัญหาเพื่อเข้าใจและแก้ไขปัญหตามภูมิสังคมแต่ละพื้นที่ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน โดยใช้กลไกจิตอาสา พร้อมมุ่งสู่ขั้นก้าวหน้ายกระดับพัฒนาจากชุมชนชนบทสู่ระดับชุมชนเมือง เพื่อให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย และมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในบริบทโลกปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับประเด็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ด้านที่สำคัญได้แก่ ๑. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ๒. การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ๓. การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ด้วยแนวทางที่อิงธรรมชาติและกรลดมลพิษทางอากาศและพลาสติก ๔. การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและลดการสูญเสียอาหาร การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน การทำฟาร์มอัจฉริยะ และ ๕. การเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเล โดยการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยคำนึงถึงความท้าทายบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ

๔. "ระบบอาหารที่ยั่งยืน" ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องการลดการสูญเสียอาหาร ในกระบวนการผลิตและการบริโภค การเกษตรอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในภาคเกษตรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร โดยมีความมุ่งหมายให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น และเพื่อฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๕. "เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัด - ทุนแรงเพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและเข้าใจแนวทางการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นกระแสหลักในนโยบาย และแผนดำเนินการในระดับจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อเป็นกลยุทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถระบุงการจัดการขยะและอื่น ๆ (เช่น ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร) ในฐานะกฎแรงสำคัญเพื่อเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับจังหวัด และการสาธิตเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะชุมชน และเครื่องมือจัดการทางการเงินของการจัดการขยะชุมชน

๖. "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นต้นแบบใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับเมืองและจังหวัด ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG โดยใช้แนวคิดของนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน โดยเป็นการยกระดับจากท้องถิ่นสู่สากล เพื่อให้จังหวัดเป็นที่รู้จักในระดับโลก และได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

๗. "การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น" เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสารเกิดภัยพิบัติ ดังนั้นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นจึงต้องมีความยืดหยุ่น โดยหลักการสำคัญ ๑๐ ประการในการสร้างความยืดหยุ่นในระดับท้องถิ่นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถระบุช่องว่าง (gap) และประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาแผนการลดความเสี่ยง และสร้างความยืดหยุ่นในระดับท้องถิ่น

๘. "ใช้ประโยชน์จากคำติชมและเสียงสะท้อนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์การพัฒนาในระดับจังหวัด" เป็นการขับเคลื่อนความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างระบบการให้คำติชมและเสียงสะท้อนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางนโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น

๙. ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการที่สำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดังนี้

๑) โครงการอำเภอเมือง ร่อง น้ำบาดทุกซ์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสังคมแต่ละพื้นที่ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้เมืองและอาคารตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย มีภูมิต้านทานต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โลก หนอง นา โดยเป็นการเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเอง และชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

๓) โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (National Food Waste Management Campaign) ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับบริหารจัดการขยะ พร้อมสร้างวัฒนธรรม ๓Rs คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

๔) โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

๕) โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย